

เชษฐ 5-14 ๒.๕.2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เต็ง
หนึ่งใช้หอประชุมจัดประชุมเจ้า
หน้าที่อาวุโส APEC ลิตเติลค็อก-คูสติ
ยังพอมีสู้เงินสะพัดกว่า 100
ล้าน โรงแรมใหญ่อาจถูกเหมาขาด
เพื่อความปลอดภัย (ต่อหน้า 10)

มพล.สัมพันธ์

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2545 กระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเอเปค ณ ห้องคอยดุง โรงแรมคูสติโฮสเทลแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน นำโดยนายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ ผวจ.ชร.

นายอภิรักษ์ ปวนะฤทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือ เอเปคประกอบด้วยสมาชิก 21 รายซึ่งที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิก เอเปคมีประชากรรวมกันทั้งหมดกว่า 2,500 ล้านคน (หรือร้อยละ 42 ของประชากรโลกทั้งหมด) มีผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งหมดรวมกันกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการค้าระหว่างกันมากกว่าร้อยละ 47 ของมูลค่าการค้าโลก ด้วยเหตุที่เอเปคประกอบด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน นอกจากนี้ยังมีอาเซียน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ที่เป็นตลาดสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก เอเปคจึงเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตและศักยภาพสูงมากและจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมต่างๆ ของเอเปค

เขากล่าวต่อว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งเอเปค เมื่อปี พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) และได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคมาแล้วเมื่อปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเพียงการประชุมระดับรัฐมนตรี มาบัดนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากการประชุมระดับผู้นำเศรษฐกิจครั้งที่ 11 จึงนับว่าเป็นความไว้วางใจที่รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รับจากสมาชิกเอเปคอื่นๆ ซึ่งชาวไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและถือเป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย และประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นสพ.เชียงราย นายวิชัย เชนฐบุคิ เจ้าของ บรรณาธิ

ของไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นในหมู่ประชาชนนักธุรกิจและภาคราชการของสมาชิกเอเปค

นอกจากนี้ ความร่วมมือในกรอบเอเปคยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกอีกด้วย เนื่องจากเอเปคประกอบด้วยสมาชิกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน การที่ไทยเป็นสมาชิกของเอเปคจึงทำให้ไทยได้เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาในด้านต่างๆ กับสมาชิกเอเปคทั้งหมด เขากล่าวและว่า

การประชุมเอเปคที่จะมีขึ้นในปี 2546 นั้นประกอบด้วยการประชุมในระดับต่างๆ รวมกว่า 14 รายการ ซึ่งมีทั้งการประชุมระดับคณะทำงานชุดต่างๆ เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค 3 ครั้ง ครั้งแรกจะมีขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2546 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2546 ที่ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2546 ที่ จ.ภูเก็ต จากนั้นจะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีในด้านการค้า (Trade Ministers) ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Ministers) ด้านการคลัง (Finance Ministers) และในท้ายที่สุดจะมีการประชุมรัฐมนตรีเอเปค และผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2546

นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ จ.เชียงราย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งแรก ถือว่าเป็นการนำร่อง ดังนั้น เชียงรายจะต้องพัฒนาปรับปรุงในทุกๆ ด้าน เช่น ถนนหนทาง ทิวทัศน์ทั่วจังหวัด เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองประมาณ 700 คน สิ่งที่จะได้ตามมาคือ เศรษฐกิจในช่วง 2 อาทิตย์ที่มีการประชุม เงินตราจะสะพัดในเชียงรายกว่า 100 ล้านบาท สิ่งที่สำคัญคือจะต้องสร้างความรู้สึกให้ชาวเชียงรายมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้ภาครัฐและเอกชนแล้ว ทางคณะได้เดินทางไปดูสถานที่ซึ่งจะใช้เป็นห้องประชุม เนื่องจากตามแบบที่กระทรวงการต่างประเทศส่งมา ห้องประชุมโรงแรมคูสติฯ ยังเล็กไป จึงต้องไปดูที่โรงแรมลิตเติลค็อก และห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งความเป็นไปได้น่าจะจัดที่ห้องประชุม ม.แม่ฟ้าหลวง เพราะยังมีกำหนดสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2545 ซึ่งยังสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อีกมา รวมทั้งยังมีระบบการใช้งานที่ทันสมัยมากกว่าโรงแรมลิตเติลค็อกมาก แต่ทางเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ได้บอกว่า โรงแรมคูสติฯ น่าจะใช้ช่วงพิธีเปิดได้ และต้องกระจายไปทุกโรงแรม เพราะใน 10 วันนี้มีการประชุมกลุ่มย่อยกว่า 10 เวที อีกทั้งยังต้องเหมาโรงแรมทั้งหมดหลายโรงแรมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยอย่างไรก็ตามจะนำเข้าที่ประชุมในระดับสูงในส่วนกลางเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง